

Ăn tết Con Rồng

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Sáu, 20 Tháng 1 Năm 2012 06:10

Cám ơn đäi mäi säm mai thäc däy - Ta có thêm ngày näa đä yêu thäng



Làng An Läc cäa chúng tôi chuän bä đón Tết Con Rồng rät säm. Ngay trong bäa ăn đêm Giáng Sinh chúng tôi đã bàn đän räi. Nhäng nét đäi cäng vän nhä các năm träc : có bánh chäng bánh tät, có cúng giao thäa, có ăn tân niên, có đi xông đät. Vän đä mäi năm nay là có nên đäng mät cây nêu träc nhà cä Chánh tiên chä làng hay không. Näu có thì ai sä đi mua cây tre, đäu ngän tre sä treo nhäng thä gì. Dân làng có nhiäu ý qäa, mà không biät đäc kät thä nào, cuäi cùng thì mäi ngäi đäng ý chä ông Tä Hoä, làng sä giao viäc này cho ông, vì ông là träng ban tä chäc tät bao nhiêu năm nay. Các cä còn nhä ông Tä Hoä, häi viên viän cä cäa chúng tôi chä.

Và ông Tä Hoä đã vä làng, rät đäng hän. Ông vä träc ngày 23 tháng Chäp. Nghe cô Cao Xuân nói ngày 23 tháng Chäp thì ông Tä Hoä säa ngay : Cha ông mình ngày xäa ăn tät säm läm, vua ä trong triäu và các quan ä công đäng đäu đäng gäi nä tin cät vào kho ngày 23 này đä mä đäu mùa Tät, bäi väy ngày này phäi gäi là ngày 23 Tät. Tä ngày này trä đä cho đän ngày mäng 7 hä nêu, ngày nào cũng là ngày tät hät. Ông bà ta vän nói : 23 Tät, 24 Tät, 25 tät... cho đän mäng 7 Tät.

Cái ông Tä Hoä này đäng là mät bä chä nhä ông ODP.

Ăn tết Con Rồng

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Sáu, 20 Tháng 1 Năm 2012 06:10

Ông vò tởi làng là lo ngay bả ăn tí n ông Táo vò trởi. Vò trởi, ông Táo không đi máy bay, không đi phi thuyền mà vò n theo truyên thò ng là cở cá chép. Cô Cao Xuân thò c mỏ c là nỏ u cở cá chép thì đi lâu quá. Ông Tỏ Hoè trỏ n mỏ t lên : Cô này mỏ i xa quê có mỏ y chỏ c năm mà đã quên hỏ t sỏ tích vẫn hỏ c rỏ i. Ông Táo cở cá chép, con cá mà ông cở cá không phỏ i là con cá thỏ ng mà là con cá đã vỏ t vũ môn, đã hóa rỏ ng. Mà đã cở rỏ ng thì chỏ mỏ t loáng là ông tởi thiên đình ngay. Cô Huỏ nghe xong bèn vái ông Tỏ Hoè : Xin chỏ u thầy, xin bái phỏ c sỏ phỏ .

Ông đỏ c nguỏ i đỏ p Huỏ vái thì sung sỏ ng lỏ m. Tỏ nhiên ông nỏ i hỏ ng kỏ miên man thiên hỏ sỏ . Ông bỏ o đỏ c kỏ lỏ ch sỏ thì thỏ y chỏ có dân VN mình là giỏ đúng đỏ o hiỏ u thỏ o vỏ i Trỏ i. Cỏ tỏ t là con dân VN cỏ đỏ i đỏ n lên tỏ t Trỏ i, còn các dân khác thì đỏ u vô ỏ n vì có thỏ y dân nào dâng lỏ vỏ t lên Trỏ i đâu. Chỏ nào thiên hỏ cũng chỏ xì xỏ p cỏ u xin Trỏ i chóng sai ông già Santa Claus ngỏ i xe tuỏ n lỏ c mau xuỏ ng trỏ n gian ban quà cho mỏ i ngỏ i, nhỏ t là các bé nhi đỏ ng.

Ông Tỏ Hoè vỏ a kỏ đỏ n đây thì cái xóm Chỏ Ba Biên Hoà phá ra cỏ i. Ông Tỏ Hoè ngỏ c nhiên vô cùng vì chuyỏ n ông già Noel Santa Claus phát quà thì có gì buỏ n cỏ i đâu. Anh H.O. bèn lên tí ng giỏ i thích : Vì bác ỏ xa làng lâu ngày nên bác không biỏ t chuyỏ n Cỏ Trà Lũ kỏ trong sách. Rỏ ng có mỏ t em bé Canada kia vì là con mỏ t trong gia đình, ba má nó không chỏ u đỏ nỏ a, nên nó không có em, nó buỏ n lỏ m, nên đỏ p lỏ giáng sinh nó đã viỏ t thỏ xin quà ông Santa Claus nhỏ sau : Thỏ a Cỏ Santa Claus, con buỏ n lỏ m vì con là con mỏ t trong gia đình, không có ai chỏ i vỏ i con cỏ , vỏ y xin Cỏ cho con mỏ t đỏ a em. Cỏ già Noel trỏ lỏ i ngay : Cháu gỏ i mỏ cháu lên đây vỏ i ta mỏ t đêm, sang năm thỏ nào cháu cũng có em. Chỏ Ba Biên Hòa lên tí ng ngay : Chúng tôi cỏ i ỏ cái chỏ ông Santa Claus đã già lỏ khỏ , râu tóc bỏ c phỏ thì làm sao đỏ sỏ c mà làm ra em bé ! Chỏ lỏ ông cũng xài xuỏ n đỏ c Viagra?

Các cỏ đã thỏ y làng tôi vui chỏ a. Ông Tỏ Hoè nghe đỏ n đây cũng phá ra cỏ i và trỏ lỏ i là có lý. Ông xin trỏ lỏ i viỏ c tỏ t trỏ i. Lỏ vỏ t ông Táo mang lên tỏ t là mỏ t cỏ p bánh chỏ ng và mỏ t cỏ p bánh giày. Bánh chỏ ng hình vuông chỏ đỏ t, bánh giày hình tròn chỏ trỏ i, chỏ c lỏ vỏ t này làm đỏ p lòng Trỏ i lỏ m. Ngoài lỏ vỏ t, ông táo còn làm tỏ trỏ i các viêc trong năm xỏ y ra đỏ i trỏ n. Thỏ a các cỏ , có nỏ c nào ngon lành nhỏ dân Viỏ t Nam mình không?

Rỏ i cỏ làng tôi đã ăn mỏ t bỏ a cỏ m thỏ nh soỏ n tí n ông Táo do ông Tỏ Hoè chỏ huy nỏ u. Ông bỏ o vì ông Táo cở cá chép bỏ i vỏ y trong bỏ a cỏ m này xin mỏ i dân làng ăn món cá chép, cá chiên nóng chỏ m vỏ i nỏ c mỏ m tỏ i ỏ t gỏ ng, mỏ i cỏ xỏ i vỏ i cỏ m nóng. Qỏ a là ngon quá sỏ c! Cái ông này giỏ i thỏ t các cỏ ỏ . Hôm qua, trong khi dân làng ngỏ i uỏ ng trà thì ông xin phép đi phỏ Tàu. Ông này ngày xỏ a đã ỏ Toronto nên quen biỏ t chỏ búa. Loáng mỏ t cái ông đã mang vỏ mỏ t con cá chép bỏ . Các cỏ còn nhỏ chuyỏ n con cá chép VN ỏ Canada không? Mỏ y tháng trỏ c tôi có trỏ i các cỏ viỏ c này mà. Rỏ ng nha ngỏ nghiỏ p cho biỏ t lâu nay Ngũ Đỏ i Hỏ xuỏ t hiỏ n mỏ t lỏ i cá chép Á Châu, Asian Carp. ỏ Á Châu nó chỏ nỏ ng chỏ ng 2 hay 3 kí là cùng, thỏ

Ăn tết Con Rồng

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Sáu, 20 Tháng 1 Năm 2012 06:10

mà t̄ khi nó l̄ t̄ đ̄ c vào Ngũ Đ̄ i H̄ Canada thì nó l̄ n t̄ ng lên, có con n̄ ng t̄ i 40 kí. Nha nḡ nghī p và sinh thái đang lo tr̄ lō i cá này vì chúng phá hō i môi sinh và tàn sát các lō i cá khác. Vì Toronto ̄ ngay bên b̄ H̄ Ontario nên vī c đánh b̄ t cá chép r̄ t đ̄ . Tôi v̄ n cho r̄ ng con cá chép này ḡ c ̄ VN. C̄ n ch̄ ng minh ̄ ? Th̄ a, nó th̄ y ch̄ nó v̄ t bī n t̄ n̄ n thì chúng nó b̄ o nhau cũng tìm cách v̄ t biên và đã đ̄ n Canada theo các nḡ i t̄ n̄ n. Có nḡ i v̄ n không ch̄ u cái thuȳ t con cá v̄ t biên c̄ a tôi nên tôi đã ph̄ i ch̄ ng minh thêm. R̄ ng sau 1975, ̄ VN có câu ‘ N̄ u cái c̄ t đèn có chân thì c̄ t đèn cũng b̄ n̄ c đi t̄ n̄ n’. Nói xong thì ông T̄ Hoè c̄ i r̄ t đ̄ c chí : Nào có ai còn c̄ i l̄ i đ̄ c cái thuȳ t con cá chép ḡ c VN cũng đi t̄ n̄ n sang Canada c̄ a tôi không?

Trong b̄ a ăn chúng tôi đã đem v̄ n đ̄ gói bánh ch̄ ng và bánh tét và vī c đ̄ ng cây nêu ra bàn v̄ i ông T̄ Hoè. Ông này khôn ngoan vô cùng. Ông cho đây là vī c quan tr̄ ng nên xin dân làng cho ông suy nghĩ m̄ y ngày, r̄ i ông s̄ tr̄ l̄ i. Dân làng đã ḡ t đ̄ u nh̄ ng trong b̄ ng ai cũng th̄ p th̄ m không bī t ý ông th̄ nào. Năm ngoái c̄ làng đã h̄ p nhau gói bánh ch̄ ng và bánh tét, đã nḡ i quây qū n bên n̄ i bánh t̄ sáng t̄ i n̄ a đêm, đã nói đã k̄ bao nhiêu chuȳ n vui c̄ i, nên ai cũng nghĩ ch̄ c năm nay ông s̄ h̄ ng đ̄ n c̄ làng m̄ t ngày vui nh̄ năm ngoái.

Ông đ̄ c̄ làng h̄ i h̄ p 3 ngày. Sang ngày th̄ 4 thì ông báo tin : Ông đã nghiên c̄ u th̄ tr̄ ng bánh ḡ o đ̄ u th̄ t và lá giông lá chū i và c̄ vī c mua cây tre làm cây nêu n̄ a, nay ông xin tr̄ l̄ i : Vì v̄ n đ̄ tū i tác, vì v̄ n đ̄ th̄ i gian, vì v̄ n đ̄ s̄ c kh̄ e, năm nay xin làng hãy quên h̄ t vī c này. Chúng ta s̄ đi ch̄ mua các th̄ này, thay vì x̄ n tay n̄ u n̄ ng nh̄ tr̄ c đây. Xin dành thì gī đ̄ nh n̄ u n̄ ng đ̄ c̄ làng nói chuȳ n. Nh̄ t là phe các ông, t̄ c các nhà đ̄ i quân t̄ c̄ n dành th̄ i gī bàn các chuȳ n qū c s̄ và qū c t̄ quan tr̄ ng, nh̄ có nên v̄ n̄ c đánh b̄ n Tàu đang chī m đ̄ t chī m bī n không. Năm nào báo chí cũng tiên đoán là CSVN s̄ p s̄ p tī m. Năm nào cũng s̄ p s̄ p! Không bī t năm nay có s̄ p s̄ p n̄ a không? Xin m̄ i làng đ̄ n ăn tī c t̄ t niên và tân niên, đ̄ p t̄ t này chúng ta s̄ đ̄ ng s̄ c không ph̄ i n̄ u n̄ ng gì c̄ , ch̄ VN ̄ Toronto s̄ n̄ u thay cho chúng ta. Tôi đã đi tham quan kh̄ o sát, đã n̄ m th̄ , bánh ch̄ ng bánh tét và giò ch̄ ngon nh̄ t th̄ gī i. B̄ a tân niên tôi s̄ khai b̄ p b̄ ng m̄ t chỗ xôi vò, và m̄ t n̄ i chè đ̄ u đ̄ . Ăn nh̄ th̄ đ̄ l̄ y hên, vī c gì cũng đ̄ u vī c gì cũng đ̄ .

Ban đ̄ u thì làng h̄ i nḡ ngàng nh̄ ng cái lý ông đ̄ a ra thì không ai bác đ̄ c nên cū i cùng c̄ làng vui v̄ theo ý ông tr̄ ng ban. Đī u mà dân làng còn th̄ c th̄ m là món chính trong b̄ a ăn ngày t̄ t. X̄ a nay làng tôi có truȳ n th̄ ng là t̄ t con nào thì ăn con đó. T̄ t con gà thì làng ăn th̄ t gà, t̄ t con trâu thì làng ăn th̄ t trâu, t̄ t con chó thì làng ăn th̄ t chó. Năm nay là năm con r̄ ng thì không bī t cái ông T̄ Hoè này l̄ y đâu ra th̄ t r̄ ng đ̄ đ̄ i c̄ làng. Anh John b̄ o m̄ i nḡ i : các bác đ̄ ng lo. C̄ T̄ Hoè này ch̄ bī n gī i l̄ m. Xin c̄ ch̄ .

Q̄ a th̄ t làng tôi đã b̄ cái ông h̄ i viên vī n c̄ T̄ Hoè này b̄ bùa. Ông b̄ o gì ai cũng nghe

cũng gọt. Tối 30, ông bõ o mõi ngõi i mang lĩ vĩa tĩ đĩ n đĩ cúng tĩ tiên, thĩ là cĩ làng rĩm rĩp. Ngõi i thì mang giò chĩ, ngõi i thì mang hoa qĩ a, ngõi i thì mang trà rĩĩ u. ngõi i thì mang bánh trái. Loáng mĩt cái, bàn thĩ đã đĩ y lĩ vĩa tĩ. Ông cĩ trú tĩ i nhà Cĩ Chánh tiên chĩ, viĩ c này đã thành truyĩn thĩ ng. Cái bĩp nhà cĩ Chánh trong suĩt tuĩn lĩ là thuĩ c quyĩn xĩ đĩ ng cĩ a ông. Ông đã làm cĩ m cúng ông Táo. Tối nay tĩ i tĩ t niên ông cũng tĩ tay đĩ n cĩ. Đĩ i biĩ u phĩi nĩ nĩn nĩ mãi thì ông mĩi cho phép Chĩ Ba Biên Hoà, Cô Cao Xuân và cô Tôn Nĩ đĩ n phĩ tá. Chĩ a có buĩ i hĩp làng nào vui nhĩ tĩ i tĩ t niên năm nay. Ông ODP và ông Tĩ Hoè, hai bĩ chĩ trong làng hĩp lĩ i kĩ chuyĩn thì vui biĩ t chĩ ng nào. Các cĩ có biĩ t ai là ngõi i trong làng vui sĩĩ ng nhĩ t tĩ i nay không? Thĩ a, đó là cĩ B.95. Cĩ nói đi nói lĩ i : Nghe bác kĩ chuyĩn thì chĩ cĩ ngõi i mà đĩ n con rĩn trong lĩ cũng bò ra. Tôi chĩ xin hĩ i mĩt câu thôi nha, rĩ ng ngõi i Canada da trĩ ng có tôn kính con rĩ ng nhĩ ngõi i VN chúng ta hay không? Anh John nghe câu hĩ i thì không vĩ i vĩa trĩ lĩ i ngay mà gĩĩ đĩ u gĩĩ tai, p úng mĩt lúc rĩ i thĩ a : Viĩ c này cháu xin thĩ a thĩ t : ngõi i da trĩ ng không kính yêu con rĩ ng nhĩ ngõi i Á Châu. Lý do : con rĩ ng thuĩ c hĩ nhà rĩn, mà hĩ nhà rĩn thì dân da trĩ ng sĩ lĩ m.

Ông ODP nghe đĩ n đây thì cĩĩ i ha ha. Thĩ tĩ i sao Chi Ba Biên Hòa đây thuĩ c dòng dõi Lĩ c Long Quân, Chĩ Ba có máu rĩ ng, tĩ i sao anh không trĩn chĩ y mà lĩ i tấp vô và dĩnh chĩ t lĩ y Chĩ Ba ? Chĩ Ba Biên Hòa nghe đĩ n đây thì đĩ mĩt, còn anh John thì đáp ngay : Cái sĩ cĩ a tôi là phĩ i lĩ y ngõi i có máu rĩ ng, nên không thoát đĩĩ c. Các cĩ nghe miĩ ng lĩĩ i cái anh rĩ da trĩ ng này có khiĩ p không!

Thĩ y anh này lém lĩ nh nhĩ vĩ y, làng xin anh nói nĩ a vĩ con rĩ ng. Anh nói ngay : Vì vĩ cháu có máu rĩ ng nên cháu cũng có nghiĩn cĩ u vĩ rĩ ng. Nói gì đầu xa, đĩ đây ngõi i ta sĩ bĩ t lĩ m. Mĩ i lĩ n bĩ t sĩ p xĩ y tĩ i thì ta thĩĩ ng thĩ y đĩ chân trĩ i đĩm mây đen có cái vòi thò xuĩ ng đĩ t. Theo khoa hĩ c đây là cái vòi trĩ i đĩ nĩĩ c xuĩ ng trĩn gian, tiĩ ng Anh gĩ i là waterspout. Còn ngõi i Viĩ t mình thì không nói là trĩ i đĩ nĩĩ c xuĩ ng mà nói là cái vòi rĩ ng hút nĩĩ c lên, tĩ c là trĩ i đĩng lĩ y nĩĩ c tĩ đĩĩ i đĩ t hút lên cao. Rĩ i con rĩ ng sĩ mang nĩĩ c này tĩĩ i cho ruĩ ng vĩĩ n đĩ chĩ khác. Có đĩng không cĩ ?

Đó là chuyĩn con rĩ ng xuĩ t hiĩn trên trĩ i. Còn đĩĩ i đĩ t, ngõi i VN bĩ t con rĩ ng bay lên mái nhà. Trên nóc các cung đĩĩn hay các đình miĩ u đĩ u có hình lĩĩ ng long trĩĩ u nguyĩ t, tĩ c là hai con rĩ ng cung kính quay vào thĩ mĩt trắng đĩ giĩ a. Mĩt trắng thay cho âm đĩĩ ng cĩ a trĩ i đĩ t. Con rĩ ng là mĩt trong tĩ linh long ly quy phĩĩ ng. Ngõi i VN bĩ t con thĩ lĩnh là con rĩ ng quay vào chĩ u thì đĩng nĩ biĩ t chĩ ng nào !

Cái anh John này hùng biĩn quá chĩ.

Cĩ Chánh tiên chĩ cĩĩ i hà hà mĩt chĩ p rĩ i lên tiĩ ng : Năm rĩ ng nói vĩ rĩ ng nhĩ vĩ y là đĩ rĩ i, bĩy giĩ xin anh cho nghe chuyĩn thĩ i sĩ năm qua. Viĩ c đĩc kĩ t này không ai tài giĩ i hĩn anh. Anh John đĩĩ c tiên chĩ làng ca ngĩ i nhĩ vĩ y thì sung sĩĩ ng lĩ m. Anh xin kĩ 2 chuyĩn thĩ i sĩ nĩ i bĩ t nhĩ t trong năm, đó là chuyĩn Ông Steve Jobs tĩ sĩ ngành đĩĩn tĩ Apple đĩ nĩĩ c Hoa Kĩ và ông vua Gadhafi đĩ nĩĩ c Lybia. Hai ngõi i vĩ a nĩ m xuĩ ng cuĩ i năm qua. Ông Jobs ra đi đã

đ i bao th ng ti c. Ông mà s ng thêm ch vài năm n a thì không bi t các máy tính iPad, máy nghe nh c iPod, máy đi n tho i iPhone s ti n t i đầu ! Ông th tr ng New York Bloomberg nói m t câu r t hay : N c M đã m t đi m t thiên tài mà sau này ng i ta s nh t i nh nh Edison và Einstein. Steve Jobs v a là m t thiên tài khoa h c v a là m t Ph t t đ t đ o. Ông đã sang n Đ t m đ o. Tr c khi nh m m t ông đã nói m t câu đ đ i : Hãy s ng m i ngày nh đó là ngày cu i cùng. Câu này làm tôi nh t i i M Thánh Teresa Cacutta. M cũng có m t ý gi ng nh v y. M đã cho vi t câu này n i linh m c m c áo đ ra làm l : Xin Cha hãy dâng thánh l này nh là l cu i cùng trong đ i cha.

Và nhân v t th hai là vua Gadhafi x Lybia. Tôi gi i ông là vua vì q a th c ông đã ng i trên ngai vua cai tr x Lybia nh ng 42 năm. Ti c r ng ông đã cai tr b ng máu. Đ h t ông kh i ngai vua, th gi i đã ph i tr m t giá quá m c : bao nhiêu bom đ n, bao nhiêu m ng ng i. Hoa K ph i t n h n 1 t m kim. Riêng Canada ch góp s c vòng ngoài mà cũng t n m t 50 tri u. Có m t s ng i th ng ti c Gadhafi, tuy ông là m t nhà đ c tài s t máu nh ng ông đã ki m ch đ c nhóm H i giáo cu ng tín. Ng i ta s r ng mai này x Lybia s cho s ng l i lu t Sharia th i đ đá th ng c thì th gi i s ra sao đây?

R i anh xin ch m đ t ph n tin th i s và tr di n đàn cho làng. C Chánh đ ngh chuy n đ tài, nói sang chuy n vui đ chu n b đón giao th a. Câu này đúng ý c B.95 quá. C xin chuy n c i và c đ ngh đ i di n phe n góp vui tr c. Th là m i ng i nhìn vào bà đ i bi u phá đ p trong làng, t c Ch Ba Biên Hòa . Nh đã có chu n b t tr c, ch nói : C tu n nay, n u h p làng là làng ta đ u nghe ông T Hoè nói. Ông bi t đ m i v n đ . Ngay v n đ n u n ng x a nay v n thu c lãnh v c c a chúng tôi, th mà t ngày ông v làng, ông cũng th ng lãnh luôn. B i v y xin đ c làng m y câu, đ c bi t xin nh m vào ông T Hoè. Xin l y đ tài tên các đ ng bánh VN đ đ . Xin các b n cho bi t tên các đ ng bánh. Câu đ đ đ ng m t câu l c bát. Câu l c là tên m t đ ng bánh, câu bát cũng là tên m t đ ng bánh. Xin đ :

Bánh gì ăn ít mà nhi u?
Bánh gì c thúng v n kêu ch a v a?
C làng còn đang suy nghĩ thì ông T Hoè đáp ngay : Đó là đ ng bánh Đa và đ ng bánh Ít. Ông này đúng là thiên tài.
Bánh gì ăn ít mà nhi u thì rõ ràng là bánh Đa, bánh gì c thúng v n kêu ch a v a, rõ ràng là bánh Ít. Ch Ba đ ti p :
Bánh gì nh n t a răng c a?
Bánh gì nên nghĩa s m tr a v ch ng?

Ông b ch đ p : Bánh Gai và bánh Phu Thê (xu xê)
Bánh gì c n c n tr ng bông?
Bánh gì ăn đi n nghêh nông v i đ i?

Ăn t t Con R ng

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Sáu, 20 Tháng 1 Năm 2012 06:10

Ông T Hoè nghĩ m t ch p r i l c đ u : Hai câu này nói tr ng và t ng quát quá vì có nhi u bánh m u tr ng l m, nh bánh bao, bánh cu n, bánh b t l c... Ch Ba đáp ngay : Đó là bánh Giày và bánh Ch ng. R i ch đ ti p, và ông T Hoè gi ng trứng h t, ph c ông này quá.

Bánh gì nh , g i m p ùng

Bánh gì s ng n i vùng rong rêu?

- Bánh Ú và Bánh Bèo

Bánh gì tra v n đ đ i u?

Bánh gì c t r u ra chi u n ng th m?

- Bánh H i và Bánh Men

Bánh gì ăn c ăn r m?

Bánh gì mà l i b c trong che ngoài?

- Bánh Bò và Bánh Bao

Bánh gì b k p r o hoài?

n Công s p ch , đ ai bánh gì?

- Bánh Tét và Bánh In

Các c đã th y cái ông h i viên vi n c c a làng tôi có ki n v n r ng ch a! Ch Ba đ 14 th bánh mà ông đáp trúng 12 bánh. N ông quá. Ch Ba vái ông ba vái r i c t t gi y vào túi. Ông T Hoè li n đ l i Ch ba :

Bánh gì không ph i đ ăn. Mà làm xe ch y xe lăn trên đ ng?

M i ng i im l ng suy gĩ. Mãi r i Anh John phá ra m t ti ng c i: Tôi xin đáp thay v tôi : Đó là Bánh Xe. Các c th y ch a, dân làng tôi toàn là nh ng vĩ nhân thông thái.

Lúc này ông ODP m i lên ti ng : Đ n đây xin ch m đ t ph n câu đ nha đ tôi đ c góp m t chút tin th i s v i anh John. Tôi xin nói v nh ng th n đ c trong năm Mèo v a qua. Khoa h c đã phát hi n ra 4 ph ng thu c thiên nhiên tr i cho, r t r ti n, trong t m tay c a m i ng i mà x a nay ta v n coi th ng :

- Lá đu đ ph i khô pha u ng gi ng nh u ng n c trà, có công đ ng ch a b nh ung th . X a nay ai cũng nghĩ nh a đu đ là ch t đ c. Ai ng đ đ c tr đ c. Trên máy đ i n toán tôi th y 2 v lên ti ng hùng h n làm ch ng vì u ng lá đu đ ph i khô mà h t b nh khi tây y đã l c đ u. Th

Ăn t t Con R ng

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Sáu, 20 Tháng 1 Năm 2012 06:10

dân bên Úc v n dùng lá đu đ ch a b ng ung th . Xin nh ng ai đã tuy t v ng, hãy u ng th n đ c đu đ .

- Măng tây (asparagus), h p chín, r i xay ra u ng nh n c sinh t , cũng ch a lành b nh ung th . B n có th ki m ch ng trên m ng qua Cancer News Journal, tháng 12, 1979. R t nhi u b nh nhân đã tuy t v ng mà nh măng tây ch a kh i ung th .

- M t ong ch a lành đ c các v t lóet cho các b nh nhân ti u đ ng. X a nay nh ng ai b b nh ti u đ ng thì các v t lóet trên tay chân r t khó lành. U ng m t ong thì các v t lóet chóng h t ngay.

- H t đ i i mà VN chúng ta th ng u ng chung v i h t é, h t đ i i ch a b nh gai c t s ng. Ông b n tôi b gai m c kh p c t x ng s ng, r t đau đ n, bác sĩ l c đ u vì vô phu ng ch a tr . Đang lúc tuy t v ng, có ng i mách u ng h t đ i i i nh VN các xe bán n c đá gi i khát th ng bán, ông b n tôi ch t n 10 đ ng mua h t đ i i i i ti m bán thu c b c, đã kh i li n.

Ông ODP k t lu n : Đây là thu c tiên, th n đ c, mà T o Hóa đã đ chung quanh chúng ta. Xin mách 4 toa này làm quà t t t ng nh ng ai đã tuy t v ng vì thu c tây. Đã tuy t v ng thì còn s gì mà không th các thu c thiên nhiên này.

C Chánh nghe xong li n đáp ngay : Lão già s p v c i trên mà bây gi m i đ c nghe 4 toa thu c tiên. Lão xin ghi nh . Lão xin chuy n tin vui này cho m i gia đình. Ông ODP nói đúng : N u thu c tây đã bó tay thì t i gì mà không th thu c thiên nhiên. Năm v a qua lão có đ c m t bài nghiên c u v n c chanh. M t nhà khoa h c nghiên c u uy tín cho bi t n c chanh chính là ngu n s c kho thiên nhiên t t nh t, th mà các hăng bào ch thu c tây tung h a mù. H làm b ch ra các th thu c nói là b đ ng tăng s c kho , ph n chính là n c chanh, nh ng h đã c tình che n c chanh đ i r i thêm th t ch t này ch t kia vào. T i sao v y? B i vì n u h ch công b ph n c t y u là n c chanh thì còn ai mua thu c b c a h . Lão xin hoan nghênh th n đ c thiên nhiên lá đu đ , măng tây, m t ong, h t đ i i i. Nh ng th này x a nay VN quê mình có ê h . Ông Tr i cho ta kho thu c quý chung quanh ta mà ta không nhìn ra.

Ông ODP xin ti p l i C Chánh : Tôi xin ng ng các chuy n th n đ c thiên nhiên đ bàn sang chuy n cây tre VN. Tôi m i đ c m t bài báo r t hay c a BS Tr n M ng Lâm Montréal . Trong bài này BS Lâm không bàn đ n thu c mà bàn đ n con em chúng ta đang l n lên h i ngo i này. R ng cha ông chúng ta v n nói : tre già thì măng m c. Bây gi B c M này, l p tre chúng ta, da vàng ru t vàng VN, đang m i ngày m i già đi, nh ng l p tr con em chúng ta

Ăn tít Con Rồng

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Sáu, 20 Tháng 1 Năm 2012 06:10

không phải là măng tre nữa mà chúng hóa ra cây chuối, cây chuối này đả ra trái chuối, vỏ chuối thì vàng mà ruột chuối thì trắng. Da con em chúng ta vỏ n mang màu da vàng như ruột chúng nó thì trắng y như da trắng đây vậy. Làm sao bây giờ đây, các bạn? Cây tre mà đả ra trái chuối. Da vàng tóc đen mà màu miêng ra thì xì là xì ló như da trắng tóc bạch kim vậy! Làm sao bây giờ, thưa các bạn phải huỳnh.

Riêng vào dịp năm mới này, chúng ta vỏ n chúc nhau hạnh phúc. Nhưng thế nào là hạnh phúc? Không có một định nghĩa nào cụ thể. Hạnh phúc là cái gì rất mơ hồ, tùy từng trường hợp, tùy từng cá nhân. Em bé Phi châu sống chết đói mà được bát cơm ăn thì bát cơm chính là hạnh phúc. Chúng ta ở đây có coi việc ăn cơm hàng ngày là hạnh phúc đâu. Tôi có ông cụ ruồi. Ông bỏ ngày xưa ông chèo ao ở miền bui sáng được ăn một bát phở và được bát phở là thì giờ và bạc 5 đồng. Bát phở và 5 đồng bạc chính là hạnh phúc của ông. Cụ Trùng Trình Nguyễn Bính Khiêm (1491-1585) ngày xưa, sau khi đã làm quan lớn trong triều, cụ đi chèo ao ở miền hạnh phúc như thế này:

Ta đi ta tìm nơi vắng vẻ
Ngồi khôn ngồi thì chèo n lao xao
Thu ăn măng trúc đông ăn giá

Xuân tắm hồ sen, hạ tắm ao
Rồi đi đến gốc cây ta sống
Nhìn xem phú quý thì chiêm bao

Đấy là vài màu hạnh phúc ở bên ta. Gần đây tôi được bạn tin Ông Ziona Chana ở bang Mizoram bên miền Đả mà gửi tôi. Ông mới 67 tuổi mà đã có tới 39 bà vợ, 94 người con và 33 người cháu. Ông sống với các bà vợ, các người con và các người cháu được một mái nhà, rõ ràng tam đại đồng gia đình. Ông là một biểu tượng hạnh phúc cho còn gì nữa.

Nghe đến đây thì anh H.O. xin góp một chuyên cũng về hạnh phúc. Chuyên có gốc từ đài CNN. Rồi ở làng Santa Fe thuộc Colombia có một cây cầu, nhưng chính quyền trung ương thì mới lo việc quốc sự không nghĩ tới dân làng, còn đàn ông trong làng thì ló ló thì thì, như thể như không nhúc nhích. Tình trạng thông thường trong làng mới lúc một buổi tối. Một bà tiên đã hiện ra mách cho các bà vợ: Phải trong làng hãy theo chính sách viết chéo chân khi đi ngủ, tức là có một đàn ông hoàn toàn, CNN gọi là Cross Legged Operation. Viết chéo chân tức là khóa cửa đảo nguyên thì liên ông một đêm vào thiên thai, một ló vào hạnh phúc! Bởi có một vỏ n một tuấn liến, bí quá, liên ông làng Santa Fe phải như ông bạn, phải bỏ nhau đi làm cầu.

Ăn tết Con Rồng

Tác Giả: Trà Lũ

Thứ Sáu, 20 Tháng 1 Năm 2012 06:10

Chợ mồi ngày là xong cây cò u. Tết thì hớt vớt chèo chân hớt cò m vớt n. Đàn ông đàn bà đều tìm lợi để c hnh phúc.

Nghe đến đây thì Chị Chánh xin kết luận về hnh phúc, như sau :

Lâu nay lão thợ ng đến c đến c rớt nhũ u bài bản về hnh phúc, nhớt là hnh phúc cho các v cao niên. Rồng ng người cao niên đến ng tìm vui trong việc tích trữ c a c i, mà tìm niềm vui với b n bè và bà con. Hãy tiêu xài hớt tỉn b c mà b n đã để dành, b n x ng đáng tiêu nh ng đến ng tỉn lúc này. B n không phải lo việc để c a cho con. Để c a lợi thì chia cho các con b n sẽ vui vẻ mà nhũ u khi chúng còn g u ó nhau. Đến ng sống vì quá khổ hay vì tợ ng lại, b i hôm qua hay ngày mai thì không thu c v b n. Hãy vui với nh ng gì b n còn có thể làm được. Hãy vui sống với người ph i người u và với b n bè. Hãy tha th cho mình và cho người i. Khi có c h i thì hãy h p m t cùng b n già. H p m t không nh ng chi để ăn uống mà vì thời gian c a cuộc đời không còn bao nhiêu. Đó là th . M t phóng viên hỏi ông Warren Buffett, t phú số 2 sau Bill Gates. : Làm sao có hnh phúc ? Ông đáp li n, 5 y u t này làm ra hnh phúc : Không h n thù, không lo lợ ng, sống đến già, m tay cho nhũ u h n, và k v ng ít h n. Lão xin chúc c làng đến c nh v y.

Nghe c Chị Chánh chúc xong thì Chị Ba Biên Hòa hỏi Ông T Hoè và ông ODP : Thế còn hai b chia thông kim bác c chúc làng nh ng gì nào? Ông T Hoè đáp ngay : Chị Chánh đã chúc nh ng đến u t để p nhớt r i. Tôi chỉ xin chúc đến u t th hai thôi. Nói đến đây r i ông c i ha h : Đến u này hình nh tôi đã chúc năm ngoái, nay xin chúc l i vì nó v n c n thi t : Xin chúc cho các bà đến ng bao giờ khô khan ngu i l nh, và các ông thì ph i c ng r n b n v ng luôn. Ông ODP tiếp ngay : Còn các b n trẻ thì ph i có chi để ng và ph i c ng chi đó mãi. Phe các bà nghe đến đây thì c i h c h c và để m nhau thòm th p. Ông T Hoè bèn hỏi l i chúc c a Chị th nào. Chị Ba đáp ngay : Tôi xin chúc c làng có m t cái tâm nh l i câu k này :

Cám n đến i m i s m mai th c d y

Ta có thêm ngày n a để yêu thợ ng

Xin kính chúc các c năm m i đến c m i phợ c lành, và cái tâm vui nh làng tôi.

Trân trọng,

TRẦN LŨ